

Số: 53 /TB-VP

Kiên Hải, ngày 30 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Tuấn tại cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020

Ngày 26/11/2020, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 10/2020 (Theo Giấy mời số 162/GM-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện). Thành phần tham dự cuộc họp: Thường trực HĐND; Thường trực UBND huyện; Thành viên UBND huyện: Có mặt 09/15 đồng chí; 03/15 đồng chí cử cấp phó dự thay (Ban Chỉ huy Quân sự; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Giáo dục và Đào tạo); Vắng 03/15 thành viên (Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội đi công tác xã Lại Sơn; Phòng Nội vụ đi công tác các xã; Phòng Văn hóa và Thông tin, đi công tác tại Thành phố Rạch giá). Lãnh đạo các ban, ngành: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Chi cục Thống kê (công chức dự thay); Trung tâm Y tế; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Bảo hiểm Xã hội; Hạt Kiểm lâm; Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thuế; Hội Liên hiệp phụ nữ; Huyện đoàn; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (cử ủy viên dự thay); Văn phòng HĐND-UBND huyện và chuyên viên. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2/4 xã (Hòn Tre, Nam Du).

Vắng các đơn vị: Ban Điều hành Nhà máy điện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Hội Chữ thập đỏ; UBND xã Lại Sơn, An Sơn.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2020. Chánh Thanh tra huyện triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời nêu một số điểm mới của Nghị định so với Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ. Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Hải, đồng thời báo cáo thêm dự kiến mở lớp tập huấn tại xã Nam Du về khô cá xanh xương; Lại Sơn về nước mắm; Hòn Tre về tiêu và Xoài, bơ.

Có 08 ý kiến đóng góp, dự thảo Báo cáo và 02 ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Tuấn kết luận như sau:

I. Về dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2020

1. Kết quả đạt được:

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch, tăng so với tháng trước như: Sản lượng và giá trị sản xuất khai thác hải sản và nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ... Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo; Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra phạm pháp hình sự. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt.

2. Một số hạn chế:

Mặc dù có một số chỉ tiêu tăng so với tháng trước nhưng đạt thấp so với kế hoạch, giảm so với cùng kỳ như: Khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống... công tác ứng phó với thiên tai tuy đảm bảo kịp thời nhưng tình trạng sạt lở đất đá tại một số xã khó phòng tránh; tình hình vi phạm các quy định về khai thác hải sản còn diễn biến khá phức tạp; tình trạng lấn, chiếm đất rừng và vi phạm trật tự an toàn giao thông từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra, tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm; công tác xây dựng nông thôn mới chưa đạt theo kế hoạch.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12

- Các ngành chuyên môn và UBND các xã cần tập trung rà soát các nhiệm vụ được phân công để đạt tối đa các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Các phòng, ban chuyên môn được phân công thực hiện các nhiệm vụ:

+ Xây dựng các Đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Thông báo số 84/TB-UBND ngày 06/10/2020 của UBND huyện) chủ động xây dựng hoàn thành các chuyên đề đúng thời gian quy định.

+ Hoàn thành các nội dung trình HĐND huyện thông qua kỳ họp thứ 15 (kỳ họp cuối năm) đúng thời gian quy định.

+ Tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra vào cuối năm để thực hiện tốt các công việc theo Kế hoạch. Chuẩn bị các nội dung tổ chức tổng kết công tác của các ngành và Ủy ban nhân dân huyện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực và Ủy ban nhân dân các xã rà soát lại các công trình, dự án trên địa bàn huyện do các ngành và UBND các xã làm chủ đầu tư đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2020.

- Phòng Kinh tế hạ tầng - Tài nguyên và Môi trường: Liên hệ với các sở, ngành cấp tỉnh để sớm điều chỉnh ranh giới, diện tích đất rừng theo Quyết định 4041/QĐ-UB và Quyết định 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu UBND huyện liên hệ với Sở Công thương thực hiện thủ tục tổ chức phiên chợ mua sắm cho người dân xã Hòn Tre vào dịp cuối năm 2020. Phối hợp với UBND các xã rà soát, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất

đai, xây dựng, đồng thời củng cố hồ sơ vi phạm trước đây để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hạt Kiểm lâm: Nghiên cứu lại trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất rừng tại xã An Sơn (nếu đủ điều kiện thì đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật).

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh và UBND xã Lại Sơn tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm 2020 theo Kế hoạch.

4. Kết luận các kiến nghị, đề xuất của các ngành và UBND các xã:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch kiến nghị việc thuê tư vấn lập Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Chi cục Thống kê và các ngành có liên quan thuê tư vấn lập Đề án.

- UBND xã Hòn Tre kiến nghị việc vận chuyển rác chưa đảm bảo, không gom rác; tình trạng dùng xung điện của các tàu từ địa phương khác đến địa phương gây ra tranh chấp trên biển; việc xử lý vi phạm trên biển chưa có sự phối hợp giữa các địa phương:

+ Giao Phòng Kinh tế hạ tầng cần tuyên truyền đến người dân nêu cao ý thức trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt việc nộp tiền thu gom rác.

+ Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ với các sở, ngành cấp tỉnh để phối hợp thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong khai thác hải sản; phối hợp nắm tình hình các phương tiện trên địa bàn huyện vi phạm vùng khai thác bị các địa phương khác xử lý.

- UBND xã Nam Du kiến nghị việc rửa ốc, mực trên các tàu làm ảnh hưởng đến môi trường nước, xảy ra tình trạng cá chết, huyện sớm có chủ trương quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản và làm việc với từng hộ dân để sớm thực hiện phương án đền bù giải tỏa Đường ngang đảo:

+ Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng - Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã nghiên cứu các quy định xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm môi trường kết hợp với tuyên truyền và có biện pháp xử lý vùng nuôi.

+ Việc thực hiện phương án đền bù giải tỏa Đường ngang đảo: Sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh diện tích đất rừng theo Quyết định 4041/QĐ-UB và Quyết định 1716/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn làm việc với từng hộ dân để thực hiện phương án bồi thường.

II. Về triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Giao cơ quan Thanh tra Nhà nước huyện hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

III. Về dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Hải:

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành và xã để hoàn chỉnh văn bản, đồng thời bỏ chỉ tiêu sản phẩm.

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Tuấn đến các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. UBND huyện;
- Các ngành theo TB;
- Chánh, Phó VP, CV;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, lkdien.



[Handwritten signature]

Hứa Anh Tuấn